
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
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วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา ๐๙.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวสันต์ วิเชียร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๒. นางลักขณา ศรีดวงอินทร์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๓.   นายอุสมาน สมัครไทย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๔. นายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
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๑๒.   นางกัญญาภัทร บุดดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๒. พันตำรวจโทสวัสด์ิ หล้ากาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๓. นางวันวิศาษ ์ เรืองเดชณรงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๔. ร้อยตำรวจเอกนิคม ศรีดวงอินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๕. นางบุปผา  ปาลีกุย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๖. นายบุญเท่ียง  อินทะไชย ท่ีปรึกษาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๗. นางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๘.   นายนพดล บุญมา                 รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๙. นางสาวจตุพร โกศลกาญจน์ หัวหน้าสำนักปลัด 
๑๐. นายกฤษฎา รัตนประภากานต์    ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๑.   นายสุรินทร์ โท๊ะยะ                 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๑๒. นางสาวศิริขวัญ     แก้วใจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๓. นางสาวณปภา อินทร์มณี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๔. นางสาวภมรจันทร์ มณีเดช นิติกร 
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-2- 

เริ่มประชุม  
เวลา ๐๙.00 น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เลขาน ุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได ้ตรวจรายช ื ่ อผ ู ้ เข ้ าประชุม                  
เมื ่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่และประธานสภาฯ      
กล่าวเปิดการประชุม 
 
เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ 
-ไม่มี- 
 
เร่ืองที่ 1 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- วาระที่ 2 แปรญัตติ 

เชิญท่านประสาน นันทไตรภพ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานความเห็น
คณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาฯ ครับ 
 
            เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ ตามที่สภาเทศบาล
ตำบลหนองหอย มีมติร ับหลักการในร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี             
พ.ศ.2565 ในการประช ุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สม ัยสาม ัญ สม ัยท ี ่  3                 
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 และได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติ
ร ่ า ง เทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำปี  พ .ศ .2565 และตามระ เบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที ่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสามให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้              
ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ซึ ่งสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่   
สภาท้องถิ ่นมีมติร ับหลักการ คือวันที่ 19,20 และ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา    
09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมย่อยเทศบาลตำบลหนองหอย ซึ่งเมื่อครบระยะเวลา
รับคำแปรญัตติแล้ว ไม่มีผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาเสนอคำแปรญัตติ  ในการนี้ 
คณะกรรมการแปรญัตติและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ได้ประชุมเพื่อพิจารณา      
แปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว         
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปตามร่างเดิม จึงเรียนมา   
เพื่อลงมติในวาระท่ี 3 ต่อไปครับ  
 
 
 
 
 
                                                                                           3/เรื่องท่ี 2.. 



 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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เร่ืองที่ 2 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- วาระที่ 3 ลงมติ 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 52 วรรคแรก การพิจารณา             
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที ่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ        
ให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 
          ในการนี้ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้สอบถามหรืออภิปรายในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาพอสมควรแล้วในวาระที ่ 1        
รับหลักการ ดังนั้น ในวาระที่ 3 การลงมตินี้จึงไม่อนุญาตให้มีการอภิปรายครับ จึงขอมติ    
ต่อท่ีประชุมในการตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 
           มติที่ประชุมการพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
           เห็นชอบ   11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -  คน  
 งดออกเสียง    1 คน 
 
เร่ืองอื่นๆ 

 เร ียนท ่านประธานสภาฯ และสมาช ิกสภาฯ ด ิฉ ันนางจ ี รพร  หว ันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย  
            คณะผู ้บริหาร ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที ่มีมติเห็นชอบ         
การตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ มีเรื่อง
แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบค่ะ 
             1.ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในการร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่แจกจ่าย    
ถุงยังชีพและข้าวกล่อง ให้แก่พี ่น ้องประชาชนในตำบลหนองหอยทุกหมู ่บ้านที ่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 
2564 และขอขอบคุณในด้านของการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาที่ทุกท่านได้ลงไปปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆ 
              2.คณะผู้บริหาร มีนโยบายในการลงพื้นท่ีทุกหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบรับฟังปัญหา
ของประชาชนตำบลหนองหอยทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และความเป็นอยู่ต่างๆ ซึ่งอาจจะเริ ่มในเดือนกันยายน 2564 พร้อมสำรวจพื้นที่ต่างๆ       
ในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน ท้ังนี้ต้องขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ           
ในแต่ละเขตด้วยค่ะ ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวมิใช่เป็นการไปเพื่อรับฟังปัญหาเพียงอย่างเดยีว 
แต่จะมีการสำรวจโครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2566 ด้วย เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการ
สำรวจหรือจัดทำเอกสารโครงการโดยกระชั ้นชิด ซึ ่งเมื ่อสำรวจแล้วเสร็จเจ้าหน้าท่ี              
ท่ีรับผิดชอบจะได้นำมาเตรียมดำเนินการเขียนแบบหรือประมาณการ เพื่อจะได้มีเวลาในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ 

 
                                                                                   4/นายประสาน.. 



 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภาฯ 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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              เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
เมื ่อสักครู่ท่านนายกฯ ได้แจ้งเรื ่องการจัดทำแผน  ผมขอเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ        
ถึงคณะผู้บริหารเรื่องการทำแผน ซึ่งผมมองแล้วว่าการทำแผนของเทศบาลฯ นั้นเป็นการ
เสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้านซึ่งเป็นความต้องการของกลุ่มคนเพียงบางส่วนไม่ใช่ภาพรวม
ของตำบล ซึ่งอาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร เช่น งบประมาณรายจ่ายของปี 2564        
ท่ีผ่านมาหรือการดำเนินโครงการของบริหารชุดก่อนๆ ท่ีได้ดำเนินการมานั้น สภาพพื้นท่ีเป็น
ทางตันก็ยังมีการดำเนินการ หรือมีบ้านเรือน 2-3 หลังก็มีการดำเนินการ ซึ่งเมื่อชาวบ้าน
ถาม สิ่งที ่ต้องตอบคือเป็นโครงการที่มีมาจากการประชาคม ฉะนั้น ขอฝากว่าเมื ่อมีการ
ประชาคม ขอให้มีการช้ีแจงให้ชัดเจนในเรื่องการทำแผนและงบประมาณ เนื่องจากชาวบ้าน
ก็จะต้องการเฉพาะโครงการในหมู่บ้านของตน โดยไม่มองปัญหาภาพรวมของท้ังตำบล  
 
              เร ียนท่านประธานสภาฯ และสมาช ิกสภาฯ ด ิฉ ันนางจ ีรพร  หว ันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
              ขอแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องท่ีได้ประสานงานกับ อบจ.เชียงใหม่ไว้ เรื่องของต้นไม้ท่ีไป
ดันถนนเชียงใหม่ - ลำพูน และกิ่งของต้นไม้รุกล้ำบ้านเรือนเอกชน ทั้งนี ้ อบจ.เชียงใหม่    
แจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการตัดและแก้ไขปัญหาให้ โดยก่อนเข้าพื้นที่จะแจ้งเทศบาลฯ ทราบ
และเทศบาลฯ จะได้ประสานท่านสมาชิกสภาฯ ในพื้นท่ีทราบ ต่อไป 
                ทั้งนี้ ในเรื่องของการที่ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพและข้าวกล่องเพื่อแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชนในตำบลหนองหอย ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้ประสานงาน      
ในส่วนของโครงการใจแก้วเอราวัณที่ได้สนับสนุนน้ำกระชายและรถราง ท่านสมาชิกสภาฯ 
ทองคำ ที ่ได้ประสานงานในเรื ่องข้าวกล่อง และถุงยังชีพ จากครอบครัวไกรชวินยงค์         
และบริษัท ดูบ้านกรุ๊ปจำกัด ในตลอดระยะเวลา 1 เดือน ท่านประสาน ที่ได้ประสานงาน     
กับ อบจ.เชียงใหม่ ในส่วนของข้าวกล่องที่ได้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนด้วยค่ะ รวมถึงท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยค่ะ 
 
             เร ียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2         
ขอเรียนเพิ่มเติมกรณีที่ท่านนายกฯ จะลงพื้นที่สำรวจการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา    
ผมขอให้ท่านนายกฯ เชิญผู้ท่ีมีความรู้เฉพาะด้านเข้าร่วมในการสำรวจพื้นท่ี เช่น ข้าราชการ
กองช่างซึ่งมีความรู้เฉพาะด้าน เพื่อร่วมกับสมาชิกสภาฯ ในแต่ละเขตครับ   
 
             ผมขอแจ้งที่ประชุมรับทราบกรณีท่านสมาชิกสภาฯ ต้องการรับทราบข้อเท็จจริง
หรือการดำเนินการในเรื่องใดๆ ของเทศบาลฯ ท่านสามารถเขียนเป็นกระทู้ถามได้ตามแบบ
กระทู้ท้ายข้อบังคับการประชุม ซึ่งสภาฯ จะพิจารณาบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม
และจะได้แจ้งผู ้บริหารจัดเตรียมข้อมูลเพื่อตอบกระทู ้ สำหรับการขอความอนุเคราะห์
เทศบาลฯ ในเรื่องต่างๆ ท่านสามารถเขียนคำร้องได้ที่ศูนย์บริการประชาชน เพื่อให้ง่ายต่อ
การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ สำหรับการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ท่านสามารถกรอกคำขอข้อมูลได้ท่ีศูนย์บริการประชาชนเช่นกันครับ กรณีแจ้งขออนุเคราะห์
เล็กน้อย เช่น ไฟฟ้าดับซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วนที่ทีมงานไฟฟ้าของเทศบาลฯ ต้องไปดูเร่งด่วน 
กรณีนี้อาจอนุโลมให้สามารถแจ้งทางช่องทางไลน์ได้ครับ ขอให้ท่านพิจารณาเป็นกรณีไป 
 
                                                                                               5/สมาชิก.. 
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                 สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 
        ลงช่ือ                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                             (นางกัญญาภัทร บุดดี) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
 
 
          ลงช่ือ                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสาววรรัตน์ พิบูลย์พันธ์) 
 
 
          ลงช่ือ                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย) 
 
 
             ลงช่ือ                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายอุสมาน สมัครไทย) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้รับรองแล้วในการประชุม    
สมัยสามัญ สมัยท่ี............... ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่.............................................     
จึงลงช่ือรับรองไว้ และปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 
 
 

         นายวสันต์ วิเชียร 
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 


